

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๕/๕๗๐๕



ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนและและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานการณ์พายุฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๑๐๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานการณ์พายุฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบในช่วงวันที่ ๙ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘) แจ้งว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจัด โดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังสำหรับภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านและพื้นที่ลุ่ม เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนและและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ที่อาจเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนรวมทั้งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินรับจํานําของสถานการณ์พายุฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนมขอให้เทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งมีสถานการณ์พายุฤดูร้อนในสังกัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สถานการณ์พายุฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินรับจํานําของสถานการณ์พายุฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. หากสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเอ่อล้นเข้าท่วมสถานการณ์พายุฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินรับจํานําที่อยู่นอกห้องนิรภัยไปไว้ในที่ปลอดภัยตามความเหมาะสมในพื้นที่สถานการณ์พายุฤดูร้อนของสถานการณ์พายุฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมไว้ และสำหรับทรัพย์สินรับจํานําที่อยู่ในห้องนิรภัยให้ดำเนินการบรรจุทรัพย์สินรับจํานําโดยปิดผนึกให้แน่น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินรับจํานํา และห้ามมิให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินรับจํานําออกจากห้องนิรภัย


๓. จัดเวรยาม...

๓. จัดเวรยามเฝ้าระวัง และพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินรับจำหน่าย
ของสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 

(รวยรุ่ง ไครบุตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐

ผู้ประสานงาน นางสาวจี ศรีลาพัฒน์ ๐๘ ๙๖๓๐ ๒๔๗๕



สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๖.๓๐ น.
รับที่ ๖๖๓๖

ความที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๑๐๖

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ)

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบในช่วงวันที่ ๙ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘) แจ้งว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจัด โดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังสำหรับภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านและพื้นที่ลุ่ม

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ที่อาจเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน รวมทั้งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินรับจำหน่ายของสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนาอนุบาลพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินรับจำหน่ายของสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หากสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเอ่อล้นเข้าท่วมสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินรับจำหน่ายที่อยู่นอกห้องนิรภัยไปไว้ในที่ปลอดภัย

ตามความเหมาะสมในพื้นที่สถานธนาบาลของสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ และสำหรับทรัพย์สินรับจำนำที่อยู่ในห้องนิรภัยให้ดำเนินการ
บรรจุทรัพย์สินรับจำนำโดยปิดผนึกให้แน่น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินรับจำนำ และห้ามมิให้
เคลื่อนย้ายทรัพย์สินรับจำนำออกจากห้องนิรภัย

๓. จัดเวรยามเฝ้าระวัง และพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดความเสียหาย
กับทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณชชา โฆษาศิวิไลซ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการจัดการสถานธนาบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายตรวจสอบรายงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๑ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : jstdla.99@gmail.com

ผู้ประสานงาน : นางสาวมณีรัตน์ สนธิทรัพย์

โทร ๐๘ ๕๐๗๓ ๗๓๑๙